

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๖๕/ ๗๖๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง  
ถนนรามศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบซ่อมเปลี่ยนหลังคาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาเจ็ยก

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุง ที่ ศธ ๐๗๐๖๕.๐๑/๑๒๒๙

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุง มีความประสงค์ขอซ่อมเปลี่ยนหลังคาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาเจ็ยก เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๓๐ ปี ส่งผลให้หลังคาเสื่อมสภาพแตกร้าว กระเบื้องหลุดร่วง ประกอบกับในช่วงฤดูฝนหลังคาจะรั่วและมีน้ำซึมผ่านฝ้าเพดานตกลงบนพื้นอาคารทำให้เกิดความเสียหายต่อครุภัณฑ์ หนังสือ สื่อการเรียนการสอน และอาจเกิดอันตรายต่อนักศึกษา ครูผู้สอน และผู้รับบริการการศึกษาได้ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงเงิน ๑๙,๘๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ จึงเห็นชอบให้ซ่อมเปลี่ยนหลังคาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาเจ็ยก โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงเงิน ๑๙,๘๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณรายจ่ายงบประมาณรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวอแข็ง อาเก๊ะ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณาพัฒนา  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

โทร ๐-๗๔๖๑-๒๔๐๓

โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๓๔๐๑

“เรียนดี มีความสุข”